

THAI – Video 05 – What if I am Served

คำสั่งเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้าน เป็นเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งศาลออกเพื่อคุ้มครองผู้ที่ตกอยู่ในความรุนแรงในบ้าน

ถ้าตำรวจได้รับแจ้ง และถ้าเรามีเหตุผลให้สงสัยว่าเป็นความรุนแรงในบ้าน เราจะยื่นคำขอ**คำสั่งคุ้มครอง** แทนบุคคลที่กำลังถูกทารุณ

ถ้าบางคนคิดว่าคุณได้กระทำความรุนแรงในบ้านต่อพวกเขา พวกเขาอาจไปหาทนายความซึ่งสามารถยื่นคำขอคำสั่งคุ้มครองแทนได้ หรืออาจจะยื่นคำขอด้วยตนเอง

ในคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรและในห้องพิจารณาคดี คุณจะถูกเรียกว่า**จำเลย**

บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้คำสั่งนั้นเรียกว่า**ผู้เสียหาย**

ถ้าตำรวจส่งคำขอ**คำสั่งคุ้มครอง**ให้คุณ ให้อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียด – เพราะเอกสารจะระบุข้อกล่าวหา รวมถึงวันและเวลาที่คุณต้องไปศาล และศาลที่คุณต้องไป ถ้าคุณไม่ไปขึ้นศาล ผู้พิพากษาอาจจะออกคำสั่งแม้คุณจะไม่อยู่ก็ตาม

ในบางกรณี ผู้พิพากษาอาจจะออกหมายศาลให้ตำรวจควบคุมตัวคุณและนำคุณไปศาล

ในบางกรณี อาจมีการออก**คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว** ก่อนจะมีการส่งเอกสารคำสั่งนี้ไปให้คุณ

คำสั่งนี้คุ้มครองผู้เสียหายจนกว่าศาลจะมีโอกาสพิจารณาคดีนี้ในรายละเอียด ถ้าคุณได้รับ**คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว** คุณต้องปฏิบัติตาม

การปรากฏตัวครั้งแรกที่ศาลเรียกว่า**วันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก**

ถ้ามีคำขอคำสั่งศาลส่งมาถึงคุณ แล้วคุณไม่ไปศาล อาจมีการออกคำสั่งคุ้มครองขั้นสุดท้ายเพื่อสั่งห้ามคุณ และเงื่อนไขในคำสั่งนั้นอาจมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตร่วมกันของคุณกับผู้เสียหาย

คุณอาจใช้ทนายความหรือติดต่อศูนย์กฎหมายชุมชน ซึ่งสามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อถึงเวลาพิจารณาคำขอในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก คุณจะมีหลายทางเลือก

คุณสามารถจะ

- ดกลงกับคำสั่งฯ
- หรือขอให้มีการเลื่อนพิจารณาเพื่อให้คุณมีเวลาหาคำแนะนำทางกฎหมายได้
- หรือไม่ตกลง โดยถ้าคุณไม่ตกลง คุณกับผู้เสียหายต้องเข้าร่วมการพิจารณาคดีอย่างเต็มรูปแบบในภายหลัง ซึ่งศาลจะเป็นผู้กำหนดวันให้

ผู้พิพากษาอาจออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจนกว่าผู้พิพากษาจะตัดสินคดีของคุณแล้ว

ในชั้นพิจารณา คุณตอบข้อกล่าวหาได้ ให้คุณนำเสนอข้อเท็จจริงฝ่ายคุณและนำเสนอพยานหลักฐานใดๆ

ถ้าคุณไม่อยู่ในศาลเมื่อมีการออกคำสั่ง เราจะให้สำเนาคำสั่งหนึ่งชุดแก่คุณ และจะอธิบายเงื่อนไข ในกรณีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว คุณจะได้รับแจ้งว่าต้องไปศาลเมื่อไร

ถ้าคุณอยู่ในศาลเมื่อมีการออกคำสั่ง คุณสามารถตกลงกับคำสั่ง**แทรกแซงโดยสมัครใจ**ได้

คำสั่งนี้กำหนดให้คุณเข้าร่วมแก้ไขพฤติกรรมความรุนแรงในบ้าน เพื่อหยุดกระทำ ความรุนแรงในบ้าน

คุณควรจัดวันไปศาล ศาลเป็นสถานที่ที่เป็นทางการ คุณต้องแต่งตัวเรียบร้อยมาขึ้นศาล

คำสั่งคุ้มครองหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกำหนดให้คุณต้องประพฤติดีและไม่กระทำ ความรุนแรงในบ้านต่อผู้ที่ได้รับการคุ้มครองโดยคำสั่งนี้

ผู้พิพากษาอาจเพิ่มเติมเงื่อนไขเฉพาะไว้ในคำสั่งนั้น

คำสั่งเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้านคือคำสั่งศาล และจะไม่ปรากฏในประวัติอาชญากรรม แต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตาม คุณอาจถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดทางอาญา